

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50' đến 6h00', sáng thứ Bảy, ngày 16/11/2024.

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP

BÀI 87

Phật pháp ngày nay đã bị xen tạp rất nhiều, nhiều người mượn Phật pháp để mua danh lợi. Hòa Thượng nói: **“Phật pháp chân chánh thì không nhắc đến tiền”**. Ban đầu tôi chưa hiểu ý nghĩa của câu nói này, vì tôi cho rằng, tất cả mọi sự, mọi việc ở thế gian đều phải dùng tiền để mua. Tôi làm theo lời của Hòa Thượng, dần dần tôi cảm nhận được một cách rõ ràng, nếu chúng ta làm việc gì chân thật vì chúng sanh thì tiền tự nhiên đến. Hôm trước, đoàn Yên Bái xuống tham dự buổi lễ khoảng 80 người, họ được tham dự buổi lễ đầy cảm xúc, đồng thời chúng ta tài trợ cho họ một số tiền để giúp học sinh khó khăn. Ngày nay, rất nhiều người lợi dụng, mượn nhờ hình ảnh của Phật giáo vì nhiều người có niềm tin với Phật giáo. **“Pháp luân”** là chuyển bánh xe pháp, là tận tâm tận lực mang lời Phật dạy đến với chúng sanh, họ có cơ hội được tiếp nhận thì họ có cơ hội được cứu thoát. Chính chúng ta thực tiễn trong đời sống và nỗ lực chia sẻ với mọi người. Trên bánh xe pháp có 8 nan tượng trưng cho bát chánh đạo, có nơi để 6 nan tượng trưng cho lục đạo, lục độ.

Tôi có dịch bảy đĩa Hòa Thượng giảng về **“Bồ Tát Chế Nhạo Kinh”**, nội dung bài giảng có trên website, Phật nói: **“Thời kỳ Mạt pháp ma tử, ma tôn dùng hết những mỹ từ của Phật pháp”**. Họ cắt ghép gần giống của Phật. Ví dụ, chúng ta thường nói là chân, thiện, mỹ, họ thì nói là chân, thiện, nhân. Người chân thật học Phật, người biết sợ nhân quả thì sẽ không dám làm như vậy. Chúng ta dẫn dắt người khác sai, khiến cho họ vào ác đạo thì chúng ta phải gánh trách nhiệm nhân quả không nhỏ. Mỗi người đều có nhân duyên riêng, người nào có tâm chân thành thì sẽ tiếp nhận được Phật pháp chân thật. Nếu chúng ta có vọng tưởng, tham cầu thì chúng ta nhất định gặp Ma đạo.

Có một chị bị mù, chị nghe được pháp của Hòa Thượng, chị được tặng máy MP3 trong đó có đĩa Hòa Thượng giảng **“Kinh Vô Lượng Thọ”** lần thứ mười mà tôi dịch, chị trong vài năm, sau đó, họ hỏi mọi người số điện thoại của tôi. Có người sáng mắt nhưng họ nói họ tìm số điện thoại của tôi, muốn tìm gặp tôi nhưng không gặp được. Tôi đi khắp mọi nơi, mấy hôm nay, tôi dạy mọi người gói bánh, tôi bình thường hơn những người bình thường.

Có người cho người khác số điện thoại của tôi và nói rằng tôi rất khó gặp. Sau khi có số điện thoại, họ nhắn tin cho tôi hỏi có thể gọi điện cho tôi được không, sau đó, hỏi là họ có thể đến nhà tôi không. Khi vào nhà, nhìn thấy tôi họ hỏi: **“Chú ơi, Thầy Vọng Tây có ở đây không?”**. Trên đường họ tới đây, tôi đã gọi điện chỉ đường cho họ một vài

lần. Tôi nói Thầy Vọng Tây vừa có việc gấp đi ra ngoài, họ cần gì thì tôi sẽ giúp, tôi chép cho họ một chồng đĩa để họ mang đi nước ngoài. Đây đúng là: “*Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng*”. Họ vọng tưởng, họ cho rằng tôi phải là người như thế nào, khi họ nhìn thấy tôi mặc giản dị. Chúng ta có tâm chân thành thì chúng ta mới có thể tiếp nhận Phật pháp. Nếu chúng ta vọng cầu, tham cầu thì chúng ta nhất định sẽ rơi vào ma đạo.

Có người hỏi Hòa Thượng: “*Thưa Hòa Thượng, hiện tại trên thế giới có trào lưu người người đều rèn luyện sức khỏe, cho nên có một giáo phái hình thành để giúp mọi người rèn luyện thân thể. Ban đầu, mục đích của họ rất đơn thuần là giúp mọi người rèn luyện thân thể nhưng hiện tại đã biến đổi rất nhiều, Ngài có cách nhìn như thế nào về việc này?*”.

Hòa Thượng nói: “*Những người này đều rất thiện lương, không có gì đáng trách nhưng một số người mê hoặc, không phân biệt được tà tránh, phải trái nên họ bị người khác lợi dụng, họ rất đáng thương. Nguyên nhân của việc này là họ không được tiếp nhận giáo dục chính đáng. Họ tiếp nhận và tin tưởng tà giáo sâu sắc là do trách nhiệm của những người làm giáo dục*”. Hòa Thượng thường nói, có bốn loại hình giáo dục, là giáo dục gia đình, giáo dục học đường, giáo dục xã hội, giáo dục tôn giáo. Mỗi người làm giáo dục phải làm tốt vai trò của mình. Người làm giáo dục học đường phải làm tốt vai trò giáo dục các con. Hôm trước, chúng ta tổ chức buổi lễ tri ân ngày 20-11, chúng ta làm một đoạn Video nói về cuộc đời, sự nghiệp của Thầy Nguyễn Võ Kỳ Anh, những người học trò của Thầy xem xong đoạn Video đều rất cảm xúc. Những người học trò của Thầy Nguyễn Võ Kỳ Anh nói, họ cảm nhận được sự hy sinh của Thầy nhưng họ không nghĩ đến việc làm một Video để tri ân Thầy.

Gần đây, có những người tổ chức các chương trình làm thế nào để dạy con được tốt, họ dùng những mỹ từ về giáo dục, học phí của các khóa học đó có thể đến vài trăm triệu, có những Thầy Cô trong hệ thống của chúng ta cũng bị gạt. Thích Ca Mâu Ni Phật, Khổng Lão Phu Tử tận tâm tận lực hy sinh phụng hiến, làm ra tấm gương tốt nhất để giáo hóa chúng sanh, các Ngài không cần ai trả phí. Giáo dục chân chính nói những gì mình đã làm và làm những gì mình đã nói. Ngày nay, một số người tiếp nhận tà tri, tà kiến vì khi họ tiếp nhận những điều này, họ không phải trả phí mà thậm chí còn được cho tiền.

Hòa Thượng nói: “*Nếu chúng ta làm giáo dục Phật đà hay giáo dục chuẩn mực Thánh Hiền mà họ được tiếp nhận, họ phân biệt được rõ ràng thiện ác, tà chánh, tốt xấu thì chúng ta đã làm giáo dục thành công. Nếu chúng ta dạy họ mà họ không phân biệt được rõ ràng thiện ác, tà chánh, tốt xấu thì giáo dục của chúng ta đã thất bại*”.

Bài học hôm trước, Hòa Thượng nói, trên “*Kinh Phạm Võng*” dạy người xuất gia không được làm giặc quốc gia. Chúng ta tiếp nhận, giao truyền những giáo phái không

được quốc gia cho phép thì chúng ta đã làm giặc Quốc gia. Chúng ta bịa đặt, nói những điều vô căn cứ về các vị lãnh đạo Quốc gia thì chúng ta đã phạm đại tội. Trên “**Kinh Anh Lạc**” dạy chúng ta không được trốn thuế, không được làm những gì pháp luật không cho phép.

Giáo dục chuẩn mực Thánh Hiền, giáo huấn của Phật Bồ Tát yêu cầu chúng ta bỏ đi “*tự tư tự lợi*”, “*tham, sân, si, mạn*”. Giáo dục Ma giúp chúng ta thỏa mãn “*tự tư tự lợi*”, “*tham, sân, si, mạn*”. Người thế gian ai cũng có lòng tham, nếu giáo phái nào cho phép họ thỏa mãn lòng tham thì họ sẽ thích tiếp nhận giáo phái đó. Người thế gian bất chấp thủ đoạn để chiếm đoạt lợi ích, đến khi bị pháp luật trừng trị thì họ hối hận cũng đã muộn.

Hòa Thượng từng nói: “**Ngày nay, Thầy không ra Thầy, trò không ra trò, Cha không ra Cha, Mẹ không ra Mẹ, không làm ra được tấm gương là vì không được tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát**”. Nếu người học trò có người Thầy tốt, tận lực hy sinh phụng hiến thì chắc chắn người học trò cũng tận lực hy sinh phụng hiến. Nếu trong gia đình, người Cha là người chuẩn mực, gương mẫu thì chắc chắn người con cũng sẽ giống người Cha. Chúng ta thực hành, thực nghiệm chánh giáo và chia sẻ với mọi người thì tà tri, tà kiến sẽ không thể xâm lấn.

Hòa Thượng nói: “**Cuộc đời con người cần có những tấm gương**”. Nếu mọi người nhìn thấy tấm gương tận tâm tận lực thì họ sẽ học theo. Ngày nay, những tấm gương thật học, thật làm ngày càng ít nên tà tri, tà kiến ngày càng lan truyền. Chúng ta muốn mọi người không tiếp nhận tà tri, tà kiến thì chúng ta phải phổ biến chánh tri, chánh kiến.

Khi chúng ta tổ chức lễ tri ân nhà giáo, các diễn viên đều là các Thầy Cô và phụ huynh, cách đây hai năm, chúng ta diễn kịch về cuộc đời Nguyễn Trung Trực, năm trước chúng ta diễn kịch về các Thầy giáo gác bút nghiên ra chiến trường, năm nay, chúng ta diễn kịch về cuộc đời Bác Hồ, mỗi vở kịch đều khiến mọi người rất xúc động. Nếu mọi người hiểu rõ được những việc cần làm, nên làm thì họ sẽ không có thời gian tiếp cận tà tri, tà kiến. Những người rảnh rỗi, thích “*vô công hưởng lộc*” thì mới tiếp nhận tà tri, tà kiến.

Hòa Thượng thường nói: “**Người ngày nay thích nghe gạt không thích nghe khuyên**”. Ngày nay, rất ít người thật học, thật làm ra tấm gương cho mọi người. Trên “**Kinh Vô Lượng Thọ**” nói: “**Đĩ thân tác tắc**”. Nếu người học chuẩn mực Thánh Hiền, chuẩn mực của Phật Bồ Tát đều làm được tấm gương cho người thì chắc chắn “*danh môn chánh pháp*” sẽ rạng rỡ, nhiều người sẽ tin theo.

Hòa Thượng nói: “**Những người tiếp nhận tà tri, tà kiến là những người rất thiện lương, đơn thuần, nếu có người dạy, họ thấy được lợi ích của danh môn chánh pháp thì họ sẽ tin theo**”.

Phật dạy, bố thí là tận tâm tận lực cho đi vô điều kiện. Ngày nay, nhiều người học Phật không làm ra được tấm gương của việc bố thí, những giáo phái tà pháp cũng cho đi, nhưng họ cho đi là để đạt được mục đích. Nếu người nào áp dụng phương pháp của nhà Phật vào công việc kinh doanh để trục lợi thì họ có thể “*một vốn tám lời*”. Ví dụ, có người mua 100 chai nước mắm để tặng cho mọi người, mỗi chai nước mắm có giá 3000 VNĐ, sau đó, một số người nhận được chai nước mắm sẽ tặng lại tiền cho họ, số tiền họ nhận được sẽ lớn hơn rất nhiều so với số tiền họ bỏ ra. Chúng ta tự cho mình là danh môn chánh phái nhưng nếu chúng ta không làm theo lời của Phật dạy thì người khác sẽ dùng phương pháp này để chiêu dụ người. Chúng ta tu theo lời Phật dạy thì chúng ta phải giữ giới, thân không được sát, đạo, dâm; Ý không được tham, sân, si; Miệng không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt và nói lời hung ác. Chúng ta phải hết sức sáng suốt, nếu chúng ta xa rời giáo huấn của Phật Bồ Tát, Thánh Hiền thì chúng ta sẽ rơi vào tà tri, tà kiến.

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!